

# HƯỚNG DẪN

## KIỂM TRA ĐẦU VÀO NĂM HỌC 2016 - 2017

(Dành cho học sinh đăng kí học cấp THCS; THPT hệ Quốc tế, Song bằng & Song ngữ)

### 1. THÔNG TIN CHUNG

Để tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục và chăm sóc học sinh, phụ huynh và học sinh sẽ tham gia các phần kiểm tra, phỏng vấn sau:

- ✓ PHHS và học sinh tham gia phỏng vấn với đại diện Nhà trường để trao đổi về năng lực học tập, tính cách, tâm lý, năng khiếu, sở thích, sức khỏe ... của học sinh.
- ✓ Kiểm tra năng lực học tập của học sinh đối với 2 môn học: Toán, Ngữ Văn.
- ✓ Kiểm tra cấp độ tiếng Anh hiện tại của học sinh để xét tuyển và xếp lớp phù hợp.

Các trao đổi và các bài kiểm tra được thực hiện với mục đích tìm hiểu rõ về đặc điểm, năng lực học tập của học sinh cũng như quan điểm, nhu cầu, nguyện vọng của gia đình trong các mặt của quá trình giáo dục: học tập, tính cách, tình cảm, tâm lý, sức khỏe, năng khiếu, sở thích... Những thông tin này sẽ giúp Nhà trường đưa ra chương trình giáo dục cá thể hóa và những phương án giáo dục phù hợp nhất đối với học sinh vì sự phát triển toàn diện trong các lĩnh vực:

**TRI THỨC - TRÍ TUỆ**

**NHÂN CÁCH - TÂM HỒN**

**NĂNG LƯỢNG - CẢM XÚC**

**Phiếu kết quả tuyển sinh** sẽ được gửi tới học sinh và PHHS sau tối đa 10 ngày (tính từ ngày học sinh tham gia làm các bài kiểm tra).

### 2. THÔNG TIN VỀ CÁC BÀI KIỂM TRA

#### 2.1. Các bài kiểm tra Toán, Ngữ Văn:

- ✓ Học sinh làm trắc nghiệm môn Toán (15 – 20 câu): 30 – 45 phút (trên máy tính)
- ✓ Học sinh làm bài đọc hiểu và viết luận môn Ngữ Văn: 30 – 45 phút (trên máy tính hoặc trên giấy)

*\* Đối với học sinh đăng kí học Hệ Quốc tế, tùy theo hồ sơ học tập của học sinh, Nhà trường sẽ kiểm tra học sinh từ 1 đến 3 môn trong số các môn sau: Toán (Tiếng Việt hoặc tiếng Anh), Năng lực ngôn ngữ (Tiếng Việt hoặc tiếng Anh), Tiếng Anh ngôn ngữ thứ 2 (English As Second Language).*

❖ **Quy ước về đánh giá năng lực học tập môn Toán, Ngữ Văn:**

Mức độ hoàn thành bài thi	Xếp loại năng lực trong kỳ thi
95% - 100%	Xuất sắc
80% - 94%	Giỏi
70% - 79%	Khá
50% - 69%	<b>Đạt yêu cầu</b>
20% - 49%	Cần cố gắng
< 20%	Yếu

## 2.2. Bài kiểm tra năng lực Tiếng Anh:

Bài kiểm tra năng lực Tiếng Anh tại trường Wellspring đánh giá khả năng sử dụng Tiếng Anh từ trình độ Beginner (sơ cấp) đến Pre-Intermediate (tiền trung cấp) đối với học sinh Lớp 6, từ trình độ Beginner (sơ cấp) đến Advanced (cao cấp) đối với học sinh từ Lớp 7 đến Lớp 12.

Bài kiểm tra được thiết kế dựa trên chuẩn khảo thí của CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT (CELA – tên trước năm 2013 là ESOL, Wellspring hiện là trung tâm khảo thí tiếng Anh uỷ quyền của Cambridge – Mã số VN550). Bài kiểm tra nhằm đánh giá chung về kiến thức và sự hiểu biết của học sinh về ngữ pháp, từ vựng, đọc hiểu, viết luận và cả khả năng nghe nói của các em khi tham gia phỏng vấn trực diện.

Bài kiểm tra được sử dụng để đánh giá trình độ của học sinh tại thời điểm tham gia kiểm tra. Các học sinh đăng ký nhập học cùng một Khối sẽ nhận được bài kiểm tra như nhau.

Dựa trên kết quả kiểm tra bài tiếng Anh, học sinh được xếp vào lớp phù hợp về trình độ Tiếng Anh (trong cùng Khối lớp) để đảm bảo học sinh sẽ được tiếp nhận Chương trình giảng dạy tiếng Anh với trình độ và tốc độ giảng dạy phù hợp nhất với khả năng hiện tại của học sinh, đảm bảo khả năng tiếp thu của học sinh và giúp học sinh có tiến bộ nhanh và hứng thú học nhất.

• ***Ví dụ bảng dự kiến xếp lớp dựa theo trình độ Tiếng Anh dành cho học sinh Lớp 6***

Pre-Intermediate High	Class A4, A5, A6
Pre-Intermediate Low	Class A3
Elementary High	Class A2
Elementary Low	Class A1
Beginner	Class A0

❖ **Chú ý:** Trường hợp đặc biệt, khi một học sinh được xếp vào lớp trình độ A0 có thể học tại lớp A1 (do số lượng học sinh ở trình độ A0 quá ít). Khi đó, với các môn Tiếng Anh, Toán, Khoa học, ICT, học sinh sẽ được bố trí học độc lập theo nhóm nhỏ riêng biệt, khi đó học sinh sẽ được yêu cầu trả thêm một khoản phí theo quy định chung của Nhà trường.

Đối với các môn Toán (Maths), Khoa học (Science), Công nghệ thông tin (ICT) thuộc chương trình Quốc tế của trường Wellspring thì yêu cầu tối thiểu về trình độ Tiếng Anh mà học sinh cần ở mỗi Khối lớp được quy định ở bảng dưới đây.

- *Quy định về trình độ tiếng Anh tối thiểu để học chương trình các môn Maths, Science, ICT*

Maths		Science		ICT	
<b>Grade 6</b>	Elementary Low	<b>Grade 6</b>	Elementary Low	<b>Grade 6</b>	Elementary Low
<b>Grade 7</b>	Elementary High	<b>Grade 7</b>	Elementary High	<b>Grade 7</b>	Elementary High
<b>Grade 8</b>	Pre-Intermediate	<b>Grade 8</b>	Elementary High	<b>Grade 8</b>	Pre-Intermediate
<b>Grade 9</b>	Intermediate	<b>Grade 9</b>	Pre-Intermediate	<b>Grade 9</b>	Intermediate
<b>Grade 10</b>	Intermediate	<b>Grade 10</b>	Pre-Intermediate	<b>Grade 10</b>	Intermediate
<b>Grade 11</b>	Intermediate	<b>Grade 11</b>	Pre-Intermediate	<b>Grade 11</b>	Intermediate
<b>Grade 12</b>	Intermediate	<b>Grade 12</b>	Pre-Intermediate	<b>Grade 12</b>	Intermediate

❖ **Chú ý:**

- Khi trình độ Tiếng Anh của học sinh chưa đáp ứng đủ để học các môn ICT, Khoa học và Toán đối với Khối lớp của mình, học sinh sẽ được cân nhắc để học các môn đó với giáo trình thấp hơn so với lớp mà các em theo học tùy thuộc vào số lượng học sinh. Ví dụ: nếu một học sinh được xếp vào trình độ Elementary High của lớp 8, em đó có thể sẽ phải học sách ICT và Science lớp 7 (do yêu cầu trình độ tiếng Anh đối với các môn ICT và Science đối với lớp 8 là Pre-Intermediate).
- Trường hợp trình độ tiếng Anh của học sinh thấp hơn từ 2 mức trở so với quy định của các môn Maths, Science, ICT, học sinh sẽ được bố trí học chương trình ESP (English for Specific Purposes - tiếng Anh theo mục tiêu môn học) đến khi học sinh đó đạt đủ yêu cầu để theo học môn học đó.

### 3. QUY TRÌNH KIỂM TRA ĐẦU VÀO

**Bước 1:** Phụ huynh học sinh đến ghi danh và tìm hiểu thông tin hướng dẫn kiểm tra đầu vào của trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring. PHHS đăng kí để được xếp lịch kiểm tra đầu vào cho con.

**Bước 2:** PHHS đưa con đến kiểm tra, phỏng vấn theo đúng lịch hẹn của nhà trường.

**Bước 3:** Bộ phận Tuyển sinh sẽ gửi **Phiếu kết quả tuyển sinh** và **Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập học** (nếu đạt yêu cầu) sau tối đa 10 ngày tới PHHS.

**Bước 4:** PHHS làm các thủ tục nhập học theo hướng dẫn của Phòng tuyển sinh và Nhập học trong trường hợp học sinh trúng tuyển và quyết định nhập học tại trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring.